

## CUỐN SÁCH “THÔNG TIN- TỪ LÝ LUẬN TỚI THỰC TIỄN”

Từ giữa thế kỷ XX trở lại đây, nhân loại đã và đang chứng kiến những thay đổi to lớn và cực kỳ sâu sắc trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Những biến đổi to lớn đó đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện của đời sống chính trị, kinh tế và xã hội trên qui mô toàn cầu. Trên thực tế, sự vận động của xã hội loài người đang tiếp cận tới một bước ngoặt vô cùng to lớn để chuyển sang một thời đại mới về chất - đó là thời đại trí tuệ mà động lực của thời đại này là cuộc cách mạng khoa học công nghệ mới. Không giống như các cuộc cách mạng trước đó, trong cuộc cách mạng khoa học và công nghệ mới lần này, thế mạnh tuyệt đối của các yếu tố sản xuất truyền thống như các nguồn tài nguyên thiên nhiên, sức lao động rẻ và dồi dào giảm dần và chỉ còn mang ý nghĩa tương đối. Trong tiến trình phát triển xã hội, các ngành có hàm lượng tri thức cao với sức cạnh tranh cực kỳ to lớn đã đưa chất xám, trí tuệ và tiềm lực khoa học và công nghệ lên vị trí hàng đầu. Những yếu tố mang hàm lượng tri thức đó ngày càng nhiều, chúng được thu thập, xử lý, tổ chức thành các cơ sở dữ liệu và được khai thác như là yếu tố nguồn lực vô cùng hữu hiệu cho mọi hoạt động của xã hội loài người. Những nghiên cứu mang tính qui luật khách quan của những quá trình này thực chất là nội dung cơ bản của một ngành khoa học - *Khoa học về thông tin* hay còn gọi *Thông tin học*

Ngày nay, sự quan tâm đặc biệt đối với thông tin và tri thức với tư cách là yếu tố tiềm lực của mỗi cá nhân, của tổ chức và xã hội lại được nhân lên gấp bội. *Thông tin học* ngày càng khẳng định được vị trí của mình trong hệ thống các ngành khoa học. Các hệ thống thông tin được tổ chức hết sức khoa học và tiện dụng đã và đang đóng vai trò then chốt của hoạt động sáng tạo nói riêng, và của mọi hoạt động xã hội nói chung.

Với ý nghĩa làm rõ thêm tính độc lập tương đối của một ngành khoa học, làm tăng thêm nhận thức về tầm quan trọng của Thông tin học trong

tiến trình hội nhập, xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc cuốn sách "*Thông tin: Từ lý luận đến thực tiễn*", là tập hợp chọn lọc các bài viết, các công trình nghiên cứu khoa học về thông tin học và quản trị thông tin của PGS.TS. Nguyễn Hữu Hùng. Là một trong số những người đầu tiên được đào tạo chính qui theo mã ngành của thông tin học, với kinh nghiệm làm việc nhiều năm trong nghiên cứu, quản lý, giảng dạy đại học và đào tạo sau đại học, PGS.TS. Nguyễn Hữu Hùng là người luôn tâm đắc với ngành Thông tin học. Tác giả cuốn sách đã dành gần 35 năm để nghiên cứu về bản chất của *Thông tin học* và sự vận động của quá trình thông tin trong các hệ thống xã hội, chỉ ra mối quan hệ của nó với các ngành khoa học khác, giúp cho cộng đồng của những người làm công tác quản lý, nghiên cứu, giảng dạy và học tập có cái nhìn khái quát và biện chứng về Thông tin học và các hiện tượng thông tin, từ đó có những tham khảo cần thiết cho hoạt động chuyên môn của mình, cùng góp phần nâng đúng tầm và vị trí quan trọng của Thông tin học trong xu thế phát triển và hội nhập trong xã hội hiện nay.

Cuốn sách dày 835 trang, gồm 3 phần chính phản ánh ba nhóm chủ đề về thông tin học, tổ chức hoạt động thông tin, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực thông tin, được trình bày một cách thuyết phục và có hệ thống, và phần phụ lục.

**Phần 1: Khoa học thông tin**, gồm 29 bài viết liên quan tới các khái niệm, cách tiếp cận, quan điểm, qui luật, mô hình hệ thống, mối quan hệ của thông tin học với các khoa học. Một số quan điểm nghiên cứu của các học giả quốc tế về nội dung cơ bản, những yếu tố cấu thành của Thông tin học cũng được tác giả phát triển trong các công trình nghiên cứu của mình.

**Phần 2: Tổ chức và quản lý thông tin**, gồm 23 bài viết trình bày các quan điểm của tác giả về những vấn đề về chiến lược, chính sách, quản lý nhà nước và chương trình phát triển thông tin KHCN và kinh tế - xã hội nhằm biến thông tin trở thành nguồn lực phát triển.

**Phần 3: Đào tạo cán bộ thông tin**, gồm 18 bài đề cập tới các vấn đề về nghề thông tin và quản trị thông tin, vấn đề đào tạo và phát triển nhân lực thông tin trong nền kinh tế tri thức.

Các bài viết của tác giả trải suốt cả cuộc đời, từ những năm học tập tới quá trình làm việc trên nhiều bình diện: là nhà nghiên cứu, là giảng viên, là nhà quản lý. Nhiều bài được tập hợp trong cuốn sách có nội dung chuyên môn sâu, lại được trình bày dễ hiểu, mang tính gợi mở cho những ý tưởng tích cực đối với sự phát triển của ngành Thông tin học và quản trị thông tin ở Việt Nam. Trong điều kiện hiện nay ở nước ta lĩnh vực thông tin còn thiếu nhiều tài liệu, do vậy, cuốn sách này là tài liệu bổ ích dùng cho việc tham khảo và nâng cao trình độ cho những nhà quản lý, cán bộ nghiên cứu và các học viên trong ngành thông tin, tư liệu, thư viện và quản trị thông tin của Việt Nam.

**TS. Mai Hà và NCV.C. Nguyễn Tuấn Khoa**